



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม
โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๔๒๕๓ โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๔๒๕๓
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมขบวนการสหกรณ์ในกรุงเทพฯ จัดโครงการ ๕ ธันวาคมทำดีเพื่อพ่อ เนื่องในวันโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ สามล้อ สี่ล้อเล็กและสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร แกลงข่าวเปิดตัวโครงการ ๕ ธันวาคมทำดีเพื่อพ่อ ปี ๒๕๕๘ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พร้อมปล่อยคาราวานรถแท็กซี่ สามล้อและสี่ล้อเล็ก ๗๕ คัน ที่ติดกล่องทำความดีเพื่อเชิญชวนประชาชนสมทบทุนเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าถวายฯ ในมูลนิธิชัยพัฒนา

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเดโช เอี่ยมชีรางกูร ประธานสหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด แกลงข่าวเปิดตัวโครงการ “๕ ธันวาคม ทำดีเพื่อพ่อ” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ โดยการริเริ่มของสหกรณ์แท็กซี่ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ สามล้อในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีความตั้งใจจะร่วมแสดงพลังถึงความจงรักภักดีและร่วมกันทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม เพื่อจัดหาทุนทรัพย์นำขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

โดยในปีแรก (พ.ศ. ๒๕๕๑) สหกรณ์แท็กซี่และสามล้อ ให้บริการรับส่งผู้โดยสารเฉพาะในวันที่ ๔ ธันวาคม และนำรายได้ค่าโดยสารทุกบาททุกสตางค์โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา โดยที่สหกรณ์และผู้เป็นเจ้าของรถจะเสียสละแรงงาน และสหกรณ์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอาหาร ให้กับสมาชิกสหกรณ์ผู้ขับขี่รถ โดยสามารถจัดหาทุนทรัพย์สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาได้จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับเงินสมทบทุน จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้งดเว้นการจัดกิจกรรม เนื่องจากในหลายพื้นที่ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ประสบปัญหาอุทกภัย (น้ำท่วม) ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ขยายความร่วมมือจากเดิมที่มีเพียงสหกรณ์แท็กซี่ สามล้อ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเชิญขบวนการสหกรณ์ทุกประเภทมาเข้าร่วมโครงการ ทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์การเกษตรทุกแห่งได้นำกล่องรับการสนับสนุนทุนทรัพย์ไปติดตั้งที่สำนักงานของสหกรณ์ เพื่อเชิญชวนสมาชิกให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ได้เงินจำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับความร่วมมือจากขบวนการสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร การบริจาคจากผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ สามล้อ ตลอดจนผู้สนับสนุนโครงการ สามารถรวบรวมทุนทรัพย์ได้จำนวน ๑,๖๖๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และได้นำขึ้นทูลเกล้าถวายฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ซึ่งทุกครั้งที่ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายทุนทรัพย์ จะมีสมาชิกสหกรณ์ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ สามล้อ และตัวแทนสหกรณ์ร่วมเข้าเฝ้าฯ ซึ่งยังคงเป็นความปลื้มปิติต่อผู้ที่ เข้าเฝ้าฯ และเป็นความปิติยินดีของขบวนการสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สหกรณ์แท็กซี่ สามล้อ สี่ล้อเล็ก ขบวนการสหกรณ์ ผู้สนับสนุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดหาทุนทรัพย์สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ ถวายเงินในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา

สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๕ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ กิจกรรมสำคัญแบ่ง ๒ ช่วง คือ

(๑) วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จัดงานแกลงข่าว เปิดตัวโครงการและปล่อยขบวนรถที่เข้าร่วมโครงการ ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย และเชิญทุกสหกรณ์ทุกประเภทที่เข้าร่วมโครงการกว่า ๓๐๐ แห่ง ปีนี้จะมีสหกรณ์แท็กซี่ สามล้อและสี่ล้อเล็กกว่า ๓๐ สหกรณ์ จำนวนประมาณ ๓,๐๐๐ คัน เข้าร่วมโครงการและติดตั้งกล่องไว้ในรถทุกคันและติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ ๕ ธันวาคม ทำดีเพื่อพ่อ บริเวณด้านนอกกระจกรถ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการได้รับทราบ ซึ่งในวันแกลงข่าวนี้นี้จะมีการปล่อยขบวนรถแท็กซี่ สามล้อและสี่ล้อเล็กที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๗๕ คันด้วย ซึ่งรถแท็กซี่และสามล้อจะวิ่งให้บริการเพื่อเชิญชวนผู้โดยสารร่วมสมทบทุน เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน

(๒) วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ก่อนถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีการจัดกิจกรรมบนเวทีใหญ่ เชิญทุกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี มีการจุด

เทียนชัยถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายราชสดุดี และกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ จากนั้นทุกสหกรณ์ก็จะนำกลองทำดีเพื่อพ่อมาทูลเกล้าฯ ถวาย ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการตรวจนับทุนทรัพย์จากการดำเนินกิจกรรม

ที่ผ่านมา ประชาชนที่ใช้บริการรถแท็กซี่ สามล้อและสี่ล้อเล็กก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก มีการสอบถามถึงโครงการทำดีเพื่อพ่อ และร่วมกันสมทบทุนให้กับโครงการ เพราะทุกคนอยากเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีในครั้งนี้อย่างยิ่งร่วมกับขบวนการสหกรณ์ และมีหลายครั้งที่ผู้โดยสารชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจและร่วมสมทบทุนลงในกลองทำความดีเพื่อพ่อด้วย โดยใน ปีที่ผ่านมา ๆ เมื่อมีการเปิดกลองเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ ปรากฏว่ามีเงินสกุลต่างประเทศทั้งเงินดอลลาร์ เงินจากประเทศจีน ภูฏาน สิงคโปร์ รวมอยู่ภายในกลองด้วย ก็เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยได้รับทราบด้วย

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า สิ่งที่ยากฝากประชาชนทุกท่าน ถ้าใช้บริการรถแท็กซี่ สามล้อ หรือสี่ล้อเล็กแล้ว เห็นกลองทำความดีเพื่อพ่อภายในรถ หรือสมาชิกสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทำดีเพื่อพ่อ ในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ทุกท่านสามารถร่วมกันสมทบทุน โดยการหยอดทุนทรัพย์ลงในกลอง ซึ่งทุกบาททุกสตางค์ของท่านมีความหมายมาก จะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา อันจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและด้อยโอกาส ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินโครงการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป